

TƯỜNG NIỆM 1985 NĂM NGÀY MÊ LINH KHỞI NGHĨA

Để tưởng nhớ chiến công chống giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc và vị quốc vong thân của nhị vị nữ anh hùng Trưng Trắc và Trưng Nhị, hôm 15/03, lúc 12 giờ 30 trưa, Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto phối hợp cùng Hội Bảo tồn Văn hóa Hùng Vương và Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tổ chức lễ giỗ Trưng Nữ Vương tại hội trường Earl Bales Community Centre, 4169 Bathurst St., Toronto.

Hơn 200 đồng hương, thuộc nhiều thế hệ, và đại diện các hội đoàn đã đến với lễ kỷ niệm ngày Mê Linh dựng cờ khởi nghĩa chống giặc phương Bắc.

Hiện diện trong ngày tưởng niệm hai vị nữ anh thư của dân tộc Việt có dân biểu liên bang Julie Dzerowicz, thuộc đảng Tự Do, thư ký Bộ trưởng Ngoại giao tại Quốc hội liên bang, dân biểu tỉnh bang Michael Shawn Kerzner, đảng Bảo Thủ, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Toronto, Matias de Dovitils.

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm và cung nghinh Hai Bà, trưởng ban tổ chức, bà Kim Cương, chào mừng quan khách đã đến tham dự ngày lễ Tưởng niệm Hai Bà và cảm tạ các thiện nguyện viên, hội đoàn, nhân viên Hội đã góp sức “thực hiện buổi lễ trong đại này và hy vọng trong tương lai, khi thế hệ chúng tôi trao



Nghi thức khai mạc

lại tinh thần này cho thế hệ tiếp nối, các ngày lễ truyền thống trong cộng đồng chúng ta sẽ được bảo tồn”.

Chủ tịch Hội Phụ Nữ VN Toronto, bà Hoàng Bình Minh, trong diễn từ khai mạc, sau khi sơ lược cuộc chiến đấu chống giặc Tàu của Hai Bà Trưng và sức mạnh quật cường của người phụ nữ Việt Nam trong dòng lịch sử hào hùng của dân tộc.

“Người phụ nữ Việt Nam, dù với vai trò nào, đem máu xương đền nợ nước, hay âm thầm hy sinh, thay chồng nuôi con, tiễn chồng ra mặt trận, hoặc tần tảo nuôi chồng trong các trại tù Cộng sản, đều chứng tỏ một tinh thần mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, hoàn thành thiên chức của mình, giữ vững giềng mối gia đình và xã hội”, Chủ tịch Hội Phụ Nữ VN Toronto, bà Hoàng Bình Minh phát biểu.



Nghi thức tế Nữ quan



Tưởng niệm Hai Bà Trưng

Tiếp nối chương trình, cựu Gs trung học Trưng Vương, bà Lê Khắc Ngọc Quỳnh, nhắc đến truyền thuyết Hòn Vọng Phu và đề cập đến thân phận khốn cùng của người phụ nữ Việt Nam sau 1975 cùng với những áp bức người phụ nữ phải gánh chịu hiện nay khi đứng lên tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền.

Trong quốc phục cổ truyền, chủ tế và các nữ đồng tế đã cử hành

lễ tế Nữ quan và tuyên đọc chúc văn trong không khí trang nghiêm. Kế đó, đồng hương, đại diện các hội đoàn đã lần lượt dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng.

Văn nghệ phụ diễn với các tiết mục hợp ca, hoạt cảnh, đơn ca và thụ lộc đã kết thúc buổi lễ vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

VŨ PHẠM YÊN



Dân biểu tỉnh bang Michael Shawn Kerzner trao thư chúc mừng Hội Phụ Nữ cho Chủ tịch Hội Phụ Nữ VN Toronto, bà Hoàng Bình Minh (phải)